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		     เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าดีเป็นอย่างมากตอนนี้ไม่พบการระบาดแล้วดังนั้นรัฐบาลจึงได้เตรียมมีการประกาศคลายล็อคในระยะที่ 4 ออกมาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการผ่อนคลายให้อาการต่างๆนั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเป็นไปในทางที่ดีดังนั้นทางสำนักเขตบางนาจึงได้มีแนวโน้ม

ว่าอาจจะมีการจัดนิทรรศการไบเทคแฟร์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้านั้นเกิดการซื้อขายกันมากขึ้นหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามการที่จะไปดูสถานที่จัดงานในครั้งนี้มีการลงไปดูพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยมีการคาดการณ์กันว่าจะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา




ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะต้องมีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือของแต่งบ้านโดยเป็นการจัดงานภายในปี 2020 นี้ซึ่งสถานที่จัดงานนั้นก็ยังคงเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนานั่นเอง

โดยสถานที่แห่งนี้มีพื้นที่ที่สามารถรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการนี้ได้มากมายเนื่องจากว่ามีพื้นที่กว้างขวางเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดงานในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและกรุงเทพฯ

เรื่องของผู้ที่เข้ามาร่วมงานดังนั้นจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อจะหาโดยจุดคัดกรองว่าควรจะมีการตั้งตรงไหนและควรจัดประตูทางเข้าและประตูทางออกตรงไหนรวมถึงการฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะมีการนำเฟอร์นิเจอร์นั้นมาวางเพื่อให้ลูกค้านั้นได้เข้ามาดูอีกครั้งต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของระบบระบายอากาศ

รวมถึงการเปิดปิดแอร์ต่างๆที่สำคัญต้องเป็นเน้นย้ำพนักงานถึงการรักษาความสะอาดความปลอดภัยของลูกค้าการสวมใส่หน้ากากอนามัยของทุกคนเนื่องจากว่าในการจัดงานนั้นจะต้องมีหลายบริษัทที่เข้ามาร่วมกันจัดงานด้วยกันดังนั้นจึงอยากให้งานออกมาดีที่สุดเพราะถ้าหากว่ามีการเตรียมงานไว้ดีประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจว่ามาร่วมงานแล้ว

จะไม่มีการติดเชื้อไวรัสอย่างแน่นอนทำให้จะมีประชาชนเดินทางมาเพื่อจับจ่ายซื้อของสินค้าทางด้านโซฟาและสินค้าตกแต่งบ้านกันเป็นจำนวนมากโดยหวังว่าการจัดการในครั้งนี้จะมีรายได้เข้ามาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามียอดการใช้จ่ายมากขึ้นก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการจัดงานนี้แล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะหางานอื่นๆมาเปิดจัดเป็นนิทรรศการให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอน
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สำหรับเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี40 คุณจินดุ๊กเซ ก็ยังไม่คิดที่จะปิดตัวร้านของเขาลงเหมือนกับร้านหรือโรงงานอื่นๆที่ได้ปิดตัวลงไปแล้วเพราะว่า  คุณจินดุ๊กเซได้เชื่อว่าสิ่งที่เขาฮิตมันคือสิ่งที่เขาได้คิดว่าจากที่เขาได้ทำร้านไก่ย่างมาแล้วนั้นเขาก็ได้พบว่าร้านไก่ย่างมันถูกปากเฉพาะคนบางคนเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ทำร้านเล็กๆอยู่ในเมืองที่มันได้เป็นเมืองบ้านเกิดของเขาแค่นี้มันก็จะไม่มีวันที่จะเติบโตไปได้ไกลกว่านี้

 เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็ตามต่างก็มีความฝันกันหมดใช่หรือไม่ที่อยากจะให้ร้านของตัวเองที่เป็นลูกแท้ของตัวเองที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมาปลุกปั่นมันขึ้นมามันได้กลายเป็นร้านที่คนทั่วโลกรู้จักเขาก็เลยคิดตอนนั้นว่าร้านไก่ย่างมันอาจจะไม่ค่อยดีอีกต่อไปเพราะว่าวัฒนธรรมในการกินไก่ย่างมันไม่ใช่วัฒนธรรมในการกินของคนทั่วโลก

แต่คำถามคือทุกคนทั่วโลกเขากินอะไรเขาก็เลยไปเข้าไปศึกษาดูแล้วก็พบว่าเมนูหนึ่งที่ได้เกี่ยวกับไก่เหมือนกัน ซึ่งทุกคนทั่วโลกได้กินมันมาหมดเลยนั่นก็คือเมนูไก่ทอดเขาก็เลยตัดสิ้นใจจากประสบการณ์การทำอาหารของเขาจากสูตรการปรุงอาหารของครอบครัวเขาเองเขาจะคิดสูตรไก่ทอดที่ไม่เหมือนใครให้ดูหลังจากที่เราได้ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วที่สำคัญก็คือเขาพยายามศึกษาวิจัยกับลูกค้าว่าปกติแล้วคนที่มากินไก่ทอดเขามากินเพราะอะไรไม่กินเพราะอะไรแน่นอนสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือหลายคนเดินมาร้านนี้เข้ามากินไก่ทอดมากินกับเพื่อนแล้วบางคนไม่หยิบขึ้นมากินเลยคำถามนั้นมันก็คือเพราะอะไร

แน่นอนว่าถ้าเป็นเรา เราอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้ว่าใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่กินไก่ทอดและสำหรับคุณจินดุ๊กเซเขาไม่ได้คิดอย่างงั้นเขาจะต้องคิดว่าทำยังคนถึงจะชอบกินไก่ทอดของเขาให้ได้เขาก็เลยที่จะเข้าไปศึกษาว่าจริๆแล้วหนึ่งในปัญหาของคนที่ไม่ค่อยชอบกินของทอดก็เพราะว่ามันอมน้ำมัน คุณจินดุ๊กเซ เองก็เลยตัดสินใจที่จะพยายามค้นคว้าสูตรใหม่ของตัวเองขึ้น

มาจนกระทั่งเขาสามารถค้นพบวิธีในการตั้งน้ำมันในอุณหภูมิที่พอเหมาะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นการทอดสองครั้งประกอบกับเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆที่เขาได้ใส่เข้าไปในแต่ละเวลาที่แตกต่างกันจนกลายมาเป็นไก่ทอดรีดไขมันใต้หนังออกไปจึงทำให้ไก่ทอดของBonchonเป็นไก่ทออดที่ไม่ค่อยอมน้ำมันเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าไก่ทอดนั้นมันไม่ค่อยอมน้ำมันเลยหรือว่าน้ำมันมันเยอะจังเลยเราจะสัมผัสได้ถึงซอสของเครื่องเทศตรงนั้นมากกว่า
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       เรียกได้ว่าทุกวงการต่างก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้วยกันทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่ธุรกิจการบินธุรกิจการโรงแรมร้านค้าธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มผู้เกษตรกรบริษัทต่างๆสถานบันเทิงหรือแม้แต่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่างก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิด กันหมดซึ่งแน่นอนว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่กำลังมีปัญหาที่จะปรับโครงสร้างใหม่อยู่ในขณะนี้ก็คือหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ซึ่งสองสำนักพิมพ์นี้ถือได้ว่าเป็น 2 สำนักพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาวิกฤตซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้ววิกฤติปัญหาของทั้งสองสื่อสิ่งพิมพ์นี้มีมานานก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิค

เสียอีกแต่พอมาเจอกระแสวิกฤตของไวรัสโควิตซ้ำเข้าไปจึงทำให้เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตได้เลยทีเดียวเพราะนับตั้งแต่ที่มีการประกาศจากทางรัฐบาลให้มีกิจกรรมต่างๆก็ทำให้งบประมาณในการที่จะทำสื่อโฆษณาต่างๆของบริษัทต่างๆนั้นลดลงการจัดงาน Event ต่างๆรวมถึงการจัดโปรแกรมทัวร์ต่างๆก็ไม่มีที่จะมาลงโฆษณาตามสื่อหนังสือพิมพ์และแน่นอนว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่บริโภคข่าวสารนั้นก็หันมาใช้วิธีการบริโภคข่าวสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยการดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนที่จะซื้อหนังสือพิมพ์

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองอีกทั้งการดูข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็ยังต้องเสียเวลาในการไปหาซื้อหนังสือพิมพ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นใช้เวลาแค่เพียงไม่นานก็สามารถดูข่าวสารนั้นได้แล้วและสามารถที่จะย้อนกลับไปดูหลังจากนั้นอีก 3-4 วันได้อีกด้วยทำให้การดูข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความสะดวกสบายมากกว่าการที่ประชาชนจะต้องเสียเวลาไปซื้อหนังสือพิมพ์หรือรับหนังสือพิมพ์ให้มาส่งที่บ้านดังนั้นสำนักพิมพ์ต่างๆจึงได้รับผลกระทบอย่างมากยิ่งจะมีวิกฤตของไวรัสโควิช- เพิ่มขึ้นมาการที่รัฐบาลประกาศให้มีการหยุดงานทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจนั้น

ขาดรายได้ซึ่งปกติแล้วรายได้ของสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะมาจากบริษัทเหล่านี้ที่จะทำการโฆษณาบริษัทตนเองแต่เมื่อแต่ละบริษัทนั้นก็เจอวิกฤตทางด้านการเงินกระแสเศรษฐกิจของบริษัทไม่ดีก็ทำให้บริษัทต่างๆนั้นตัดงบประมาณโฆษณาออกทำให้ไม่ค่อยมีใครซื้อโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แต่หันไปใช้โฆษณาผ่านทางออนไลน์แทนและแน่นอนว่าเมื่อเจอวิกฤติแบบนี้

สิ่งที่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือแม้แต่ดินทำได้ก็คือการที่จะต้องตัดแผนกบางแผนกของสำนักพิมพ์ออกเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและยังคงให้สถานการณ์ของสำนักพิมพ์นั้นอยู่ได้อย่างเช่นที่ในขณะนี้ที่ไทยรัฐเองหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก็กำลังจะมีการแจ้งพนักงานให้ลาออกโดยคาดว่าจำนวนพนักงานที่จะตกงานจากสำนักพิมพ์นั้นจะมีมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งแน่นอนว่าการเลิกจ้างพนักงานน้อยก็ย่อมต้องทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แล้วถึงแม้จะรู้สึกสงสารพนักงานเหล่านั้นไปทางผู้บริหารของสำนักพิมพ์ก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของสำนักพิมพ์เป็นหลักซึ่งยังต้องมีพนักงานอีกหลายคนที่ยังคงต้องทำงานอยู่ด้วยกันดังนั้นการที่จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์นั้นยังคงอยู่รอดได้ก็จำเป็นต้องมีการตัดปีกของตนเองออกบางส่วนอย่างที่ตอนนี้กำลังจะลดจำนวนพนักงานลงนั่นเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ติดต่อ next88


	






	

		
		เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

		Posted on 23 มิถุนายน 202023 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

หลังจากที่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวการหย่าร้างกันอย่างมากมายในคู่รักของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลที่คู่รักส่วนใหญ่เริ่มเบื่อชีวิตคู่เพราะอยู่ด้วยกันและเจอกันมากเกินไป ซึ่งฟังแล้วเศร้าใจยังไงไม่รู้ แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เมื่อมีคนญี่ปุ่นมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัท Kasoku ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการห้องเช่าในประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ผุดไอเดียวขึ้น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “ห่างกันสักพัก” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ให้คู่รักแยกกันอยู่แต่ยังไม่ต้องถึงขนาดเลิกกัน เพราะถ้าปัญหามันเกิดจากการอยู่ด้วยกันมากเกินไปก็ควรที่จะต้องแยกกันอยู่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้เกิดปากเสียงกันตลอดเวลาในช่วงที่รู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจ 

โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการห้องพักราคาประหยัด ซึ่งจะได้ช่วยเรื่องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังเป็นผลดีต่อบริษัทฯ อีกด้วย เพราะจากเดิมที่เมื่อก่อนห้องเช่าพวกนี้จะเต็มตลอดเวลา แต่พอเกิดวิกฤติไข้ไวรัสนั้นระบาดขึ้นแล้วจึงทำให้ห้องเช่าที่เคยเต็มอยู่ตลอดเวลาต้องว่างลงไป 

ซึ่งแคมเปญที่เกิดขึ้นนี้ ตามรายงานข่าวก็แจ้งว่าเริ่มมีครอบครัวหลายครอบครัวที่เริ่มที่จะเข้าโครงการนี้แล้ว เพื่อลองใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ห่างกัน อาจจะทำให้กลับมารักกันอีกครั้งหรือรักกันมากขึ้น แต่หลังจากที่มีแคมเปญนี้เกิดขึ้น ปัญหาก็มีตามมาเช่นกัน เพราะช่วงที่ทุกอย่างหยุดหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการเรียนของเด็กๆ ที่ต้องปิดโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน เด็กๆ ก็มักจะหนีออกมาเช่าห้องและแอบมาอยู่ด้วยกันตอนกลางวัน จนเริ่มที่จะมีปัญหาใหม่ขึ้นมา 

คือการตั้งทองในวัยที่ไม่สมควร ซึ่งตามรายงานข่าวนั้น มีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินว่าแคมเปญห่างกันสักพัก แล้วให้มีการเช่าห้องพักในราคาที่ประหยัดนั้น อาจจะต้องถูกปิดตัวลงในไม่ช้านี้ เนื่องด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับมันมีผลเสียที่มากกว่า และจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคม ที่มีเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าปัญหาการหย่าร้างเสียอีก 

ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็กำลังมองหาหนทางแก้ปัญหาให้ทุกอย่างออกมาด้วยดี โดยที่เริ่มจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการเปิดสายด่วนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อรับปรึกษาปัญหาครอบครัวที่เกิดจากความเครียดในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ โดยโครงการนี้น่าจะเริ่มเปิดภายในเร็วๆนี้ และทางรัฐบาลเชื่อว่าหลังจากทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปรกติ การดำรงการใช้ชีวิตหรือการอยู่ด้วยกันของสามีภรรยา ก็จะกลับเข้ามาสู่รูปแบบเดิม และการหย่าร้างก็จะลดหายลงไป

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน จ่ายจริง


	






	

		
		ถึงแม้ว่าจีนจะเจอกับวิฤกตไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ทำให้เศรษฐกิจของจีนแย่ลงมาก

		Posted on 11 มิถุนายน 202011 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

             เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศจีนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและแน่นอนว่าเมื่อเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสจึงมีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนในไตรมาสแรกนั้นน่าจะติดลบสูงแต่เมื่อมีการประกาศผลไตรมาสของทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนออกมากับพบว่ามีแนวโน้มการลดลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเราต้องมาลองพิจารณากันดูว่าเหตุใดในขณะที่จีนนั้นเป็นผู้เริ่มติดเชื้อไวรัสโคโรนาประเทศแรกแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากมายอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งถ้าเราพิจารณากันดีๆ

ก็จะเห็นว่าประเทศจีนนั้นได้มีการประกาศปิดเมืองในช่วงที่ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนซึ่งแน่นอนว่าปกติแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นประชาชนชาวจีนจะต้องมีการหยุดการทำงานกันอยู่แล้วและทางบริษัทต่างๆก็จะมีการมอบเงินให้กับลูกน้องพนักงานของตนเองเพื่อเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการจัดงานตรุษจีนกันดังนั้นส่วนหนึ่ง

จึงทำให้เห็นได้ว่าจีนมีการเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วที่จะมีการหยุดงานอยู่ที่บ้าน และเมื่อทุกคนเดินทางออกไปนอกเมืองเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวนั้นก็ทำให้พื้นที่ที่ คิดว่าน่าจะมีประชากรหนาแน่นนั้นเบาบางลงทำให้การระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นไม่สูงเท่าที่ควรและแน่นอนว่าคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวของตนเองนั้นก็จะมีเงินจากการที่ได้รับจากนายจ้างช่วงก่อนตรุษจีนมาเป็นค่าใช้จ่ายทำให้พวกเขาไม่เดือดร้อนมากนักและยังไม่เคลื่อนเข้าไปใหญ่เมื่อเขาต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวตามเมืองใหญ่ๆเหมือนกับที่ชาวกรุงเทพฯเผชิญอยู่ก่อนหน้านั้น

และแน่นอนว่าช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนประชาชนคนจีนนั้นจะมีแนวโน้มกันไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นการช่วยให้ประเทศจีนนั้นมีประชากรลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกันได้จึงเป็นสาเหตุให้ประเทศจีนนั้นสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้และที่สำคัญประเทศจีนยังสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ประเทศจีนต้องหยุดในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนั้นบริษัทต่างๆก็สามารถหาคิดวิธีการที่จะทำการทำงานอย่างไรก็ได้ให้พนักงานของตนเองนั้น

สามารถทำงานที่บ้านได้หรือถ้าเกิดบริษัทไหนที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้เขาก็จะสามารถวางแผนการทำงานของพนักงานได้ว่าจะทำงานสลับกันแบบไหนทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆของในประเทศจีนนั้นยังสามารถดำรงทำงานต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ถูกปิดกิจการเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เมื่อมีการล็อกดาวน์แล้วทุกคนต้องหยุดอยู่บ้านอย่างเดียวเพราะจีนนั้นได้มีโอกาสที่จะหาแนวทางป้องกันเอาไว้ก่อนได้แล้ว

และที่สำคัญนั้นคุณจะเห็นได้ว่าจีนนั้นปกติเวลาที่ไปซื้อของจ่ายเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านทางแอพพลิเคชั่นเท่านั้นไม่ได้พกเป็นเงินสดดังนั้นการที่เชื้อไวรัสโคโรน่าจะมีการติดต่อจากคนสู่คนด้วยการจับสินค้าร่วมกัน สิ่งของร่วมกันนั้นเป็นไปได้ยากนั่นเอง และทำให้เราเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นไม่ได้ประสบปัญหาย่ำแย่อย่างที่ควรจะเป็นเนื่องจากว่าเขามีการจัดการที่ดีมาก่อนหน้าที่จะมีการเมืองแล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sagame888


	






	

		
		อาชีพทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย

		Posted on 9 มิถุนายน 20209 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		วันนี้เราได้มีอีกหนึ่งอาชีพที่จะนำเอามาเสนอนั่นก็คืออาชีพทำสติ๊กเกอร์ลายขายหลายๆคนอาจจะมองเห็นเราบอกว่าทำสติ๊กเกอร์ลายขายหลายๆได้ยินเราบอกว่าทำสติ๊กเกอร์ลายขายหันหนีไปกันหมดเพราะฉะนั้นคุณอย่าพึ่งตัดสินใจหนีไปไหนคุณใจเย็นๆก่อน คุณไม่ใช่ดีไซเนอร์ คุณไม่ใช่คนที่ออกแบบอะไรเก่งๆคุณวาดรูปไม่เป็นก็สามารถที่จะทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายได้



คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงแค่คุณเข้าไปที่หน้ามือถือของเราขั้นแรกเราจะต้องไปอัพโหลดไลน์เกียเตอร์มาจากนั้นให้คุณเปิดมันขึ้นมาจากนั้นในขั้นตอนต่อมาเราไม่รู้ใช่หรือไม่ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไงจากนั้นเขาก้แค่เข้าไปตรงรูปตัวบวกจากนั้นมันก็จะขึ้นรูปต่างๆขึ้นมาจากนั้นก็ให้เรากดเข้าไปที่รูปบวกอีกครั้งเพื่อที่คุณนั้นจะต้องสร้างสติีเกอร์ของตัวคุณขึ้นมาเอง

จากนั้นคุณก็สามารถเลือกเอาได้เลยหรือว่าคุณจะเลือกเอาในรูปถ่ายหรือว่าคุณนั้นจะเข้ามาจากอะไรซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างที่หลายคนเขาได้ทำมาซึ่งเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราก็แค่ใช้เพียงแค่รูปวาด

ซึ่งมาดูกันเราจะเข้าไปที่การแก้ไขภาพก็คือว่าให้คุณนั้นเปิดมันขึ้นมาแล้วก็เลือกตัวอิโมชั่นซึ่งเราก็จะต้องกดเข้าไปเลือดหาดูเอาเอาเพราะว่ามันจะไม่มีมาให้ฉะนั้นคุณก็จะต้องไปโหลดลงมาเองได้ง่ายๆภายในเครื่องมือถือของคุณเองและคุณก็สามารถที่จะเรียกว่าจะเอาอิโมชั่นแบบไหนและตัวการ์ตูนแบบไหนที่จะเอามาประดับตกแต่งตัวสติ๊กเกอร์ของเรา

ซึ่งเราก็สามารถที่จะลองนำเอามาทดลองได้เลยสมมุติเราเลือกเอาน้ำตาและสิ่งที่เรานั้นจะเลือกอันต่อมาก็คือหนวดซึ่งมันจะเป็นหนวดร้องไห้ซึ่งมันก็จะมีความน่ารักในแบบฉบับของเราเองซึ่งเราไม่รูปว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ว่า ซึ่งเราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างได้และถ้าเราได้กดส่งมันไปแล้วมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ทำไปเลยซึ่งมันก็ได้เป็นสิ่งที่เรานั้น

ได้ทำและถ้าสมมุติว่าถ้าหากว่าเรานั้นต้องการที่จะให้รูปภาพของเราที่เราได้แต่งเอาไว้ให้มันมีตัวหนังสือสักหน่อยเราก็สามารถที่จะใช่เข้าไปได้เลยทำแบบนี้ให้มันได้สักประมาณ8อัน ซึ่งขั้นตอนในการทำมันก็ง่ายๆ

ก็แค่เราเข้าไปเลือกรูปภาพต่างๆเข้ามาหรืออิโมชั่นที่เราจะต้องการเราก็แค่เลือดโหมดมาก็แค่พิมง่วงแง้วเราสามารถเอาไว้ใช้คุยกับแฟนได้มันก็จะเป็นแบบว่าตาหนวดง่วงแง้วและตัวหนังสือมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยยังไงก็รอฝึกทำกันดูแล้วกัน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sagame


	






	

		
		เปิดธุรกิจการขายอุปกรณ์การกีฬาทางออนไลน์

		Posted on 6 มิถุนายน 20206 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

            เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้ธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั้นก็คือการขายของผ่านระบบการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งหากมีการเปิดเป็นร้านค้าทั่วไปแล้วสินค้าของเราจะขายไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ผู้คนนั้นกลัวการออกนอกบ้านและตัวการระบาดของไวรัสโคโรน่าดังนั้นคนส่วนใหญ่มักหันมาใช้ในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์โดยให้บริษัทขนส่งนั้น

ส่งสินค้ามาให้ที่บ้านนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสินค้าออนไลน์นั้นมีมากมายหลายประเภทที่จะให้เราไปขายดังนั้นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้านั่นก็คือธุรกิจขายอุปกรณ์การกีฬาเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้คนนั้นไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสรวมถึงไม่ได้ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างๆ

เนื่องจากว่าทางรัฐบาลได้มีการปิดช่องทางการไปใช้บริการเหล่านี้เพราะเกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ดังนั้นหลายคนจึงต้องมีการออกกำลังกายที่บ้านซึ่งการออกกำลังกายนั้นทำมากมายได้หลายแบบด้วยกันแต่ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะออกกำลังกายแบบง่ายๆเช่นการกระโดดเชือกการเดินรอบบ้านหรือแม้แต่การฝึกโยคะซึ่งการออกกำลังกายที่บ้านนั้น

ส่วนใหญ่ผู้คนก็มักจะต้องมีเสื่อที่จะเอาไว้รองรับเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างเช่นคนที่เล่นโยคะหรือแม้แต่คนที่จะกระโดดเชือกออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ต้องมีเชือกในการใช้กระโดดเชือกหรือบางคนอาจจะใช้การออกกำลังกายแบบฮูล่าฮูปซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นี่เอง ที่เราสามารถนำมาขาย ให้กับคนที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านช่วงนี้

จะสร้างกำไรได้อย่างมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่บ้านว่างว่างแล้วไม่มีอะไรทำก็จะหาเวลาว่างด้วยการออกกำลังกายหรือบางคนอยู่บ้านแล้วกินเยอะก็เลยจำเป็นตอ้งออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนนั่นเอง ดังนั้น สินค้าที่จะสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้เพิ่งก็คือ อุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังหายทุกชนิด 

ซึ่งเรายังสามารถขายอุปกรณ์ออกกำลังกายนี้ให้กับเหล่าดารา หรือเหล่านักกีฬาได้อีกด้วย เพราะเชื่อเถอะว่าใครใครก็อยากมีรูปร่างงที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครอยากกลับไปทำงานด้วยสภาพที่อ้วนท้วนเสื้อผ้าใส่ไม่ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้น พวกเขาจึงจำเป็นต้องหาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพราะตอนนี้ฟิตเนสก็ปิด ส่วนสาธารณะก็ไม่กล้าไปออกกำลังกายเพราะกลัวติดโควิด  ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องหาซื้ออุปกรณ์เพื่อเอามาช่วยในการออกกำลังกายอยู่แล้ว และนี่เองที่จะทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายในตอนนี้

 

สนับสนุนโดย  bk8
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หลังจากที่หลายๆประเทศโดนพิษโควิดฉุดเศรษฐกิจให้ตกต่ำไปตามๆกันนั้น ประเทศไทยก็ไม่ต่างกับประเทศอื่นที่โดนสภาพนี้เหมือนกัน ทั้งธุรกิจเล็กและใหญ่ต่างมีผลกระทบกันหมด แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าใหญ่โต ก็ต้องปรับกลยุทธเพื่อการอยู่รอดอย่างแท้จริง เช่น เมกาบางนา แหล่งสินค้าตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับออฟฟิศและบ้าน 

โดยทางกรรมการผู้จัดการ ได้ออกมาเปิดเผยว่าในปีนี้ จากผลกระทบที่ได้รับคงจะทำให้สูญเสียรายได้ไปมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมองในแง่บวกว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลนั้นมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเมืองนั้น จะทำให้ธุรกิจต่างๆและห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบอีกครั้ง และคาดว่าจะส่งผลดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งความโชคดีของเมกาบางนานั้น กลุ่มเป้าหมายไม่ได้เป็นลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย 

ซึ่งจะทำให้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการปิดประเทศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแต่อย่างใด ส่วนกำลังซื้อต่อคนนั้น เดิมทีทางเมกาบางนา ก็ตั้งเป้าไว้ที่สามพนบาทต่อคนอยู่แล้ว และสำหรับแนวทางการดำเนินการในช่วงโควิดหรือการปรับตัวให้เข้ากับยุค New normal นั้น คงต้องมีการร่วมมือกับฟู้ดออนไลน์ดิลิเวอรรี่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบัน และคงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งขายผ่านออนไลน์กันมากขึ้น เพราะเนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายของเมกาบางนานั้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าจริงแล้วถึงหยิบจับจ่ายใช้สอย แต่ก็ยังคงมีมาตรการรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยังยึดรูปแบบในการซื้อเดิมด้วยการเข้ามาดูที่ห้างฯ และเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวของลูกค้าและพนักงานของเราเองนั้น ทางเราก็มีการมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการจำกัดจำนวนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งให้คงระยะห่างหนึ่งตารางเมตร หรือไม่เกินยี่สิบคนต่อพื้นที่หนึ่งร้อยตารางเมตร  รวมไปถึงมาตรการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้า

 ด้วยการตรวจเช็คอุณหภูมิและมีการคัดกรองลูกค้าทุกจุดในทางเข้าหลัก รวมไปถึงการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ รวมถึงการทำความสะอาดประจำวันหลังศูนย์การ้าปิดในทุกๆวัน โดยเน้นจุดสัมผัสของลูกค้าที่สัมผัสอยู่เป็นประจำ รวมถึงการขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการใช้บริการของลูกค้า 

ทั้งนี้ยังมีจุดที่คอยให้บริการด้านความเข้าใจและรู้ถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองและต่อส่วนรวม โดยมีเป้าหมายเดียวกับทางรัฐบาลที่ต้องการจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน


	






	

		
		การแบ่งงานในการบริหารโครงการ

		Posted on 1 มิถุนายน 20201 มิถุนายน 2020 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

บริษัทอะไรบริษัทก็จะมีทีมย่อยๆต่างกันไปมีหน้าที่แตกต่างกัน มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามความชำนาญของแต่ละคนในส่วนที่เองจะต้องมีการจัดตั้งในส่วนของการบริหารโครงการของทีมต่างๆเพื่อให้แต่ละทีมหรือแต่ละแผนกสามารถดำเนินงานไปได้อย่างเหมาะสม แล้วทำให้โครงการเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการตั้งไว้หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ต่างๆในการดำเนินโครงการภายในบริษัทจะทำโดย อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานจะได้รับหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนหรือแต่ละแผนกที่ได้รับผิดชอบ

 ในส่วนของโครงการที่เองจะสร้างทีมต่างๆขึ้นมาเพื่อดำเนินงานจัดทำโครงการแบ่งความรับผิดชอบกัน โดยทีมแต่ละทีมจะทำงานกันโดยทำเพียงแค่หน้าที่ของตัวเองทำงานอย่างอิสระเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานหรือแม้แต่คิดค้นการทำงานใหม่ๆขึ้นมาให้กับทีมตัวเองหรือทีมตรงข้าม

 ต่อมาในส่วนหน่วยงานต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยงานแม่กับหน่วยงานลูกซึ่งมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน หน่วยงานลูกจะจัดทำในส่วนที่เป็นภาพรวมเล็กๆหรือรายละเอียดยิบย่อยภายในโครงการต่างๆ แต่ในส่วนของหน่วยแม่จะทำในหน่วยงานที่เป็นภาพรวมใหญ่ก็คือคุมการจัดทำในหลายส่วนของบริษัทนั้นๆหรือโครงการนั้นๆ อุปกรณ์ต่างๆจะถูกยกมาจากแต่ละแผนกขึ้นมาเพื่อให้การบริหารและการจัดการของโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันในส่วนนี้เองแต่ละแผนกจะสามารถเสนอความคิดเห็นต่างๆขึ้นมาได้เพื่อจัดทำงานอย่างมีรูปแบบ

 ลักษณะของโครงการต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนตามความถนัดของแต่ละคนหรือลูกทีมต่างๆเพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมมากที่สุดเพราะความชำนาญของแต่ละคนมีแตกต่างกันหรือไม่แต่ประสบการณ์ในการทำงานอีกเช่นเดียวกัน มีความจำเป็นอย่างมากว่าต้องปรับองค์กรก่อนที่จะมีการแบ่งงานกันให้เหมาะสมให้มีความชัดเจนของแต่ละหน่วยงานก่อนก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานในส่วนต่างๆ นี่เองคือว่าทำไมแต่ละบริษัทจะต้องมีการจัดทีมแบบย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถควบคุมงานได้ตามลำดับขั้นหรือระดับชั้นที่มีการจัดวางไว้ในส่วนของการบริหารโครงการขึ้นอยู่กับ

 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่จะถูกจัดแบ่งโครงการว่าโครงการไหนสามารถทำได้ทันทีหรือโครงการไหนจำเป็นจะต้องรอก่อน การซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องมองถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทแม้แต่งบประมาณในการทำงานก็ตามในส่วนนี้เองจึงทำให้การบริหารโครงการต่างๆจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนหรือทำโครงสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะถูกนำเสนอขึ้นมา เมื่อแบ่งงานกันทำเสร็จแล้วทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองเมื่องานเสร็จแล้วภาพรวมใหญ่ก็จะดำเนินในการเช็คภาพรวมทั้งหมดก่อนส่งโครงการให้กับกลุ่มผู้บริหารได้ตรวจงานกัน
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   มีการแถลงการณ์ออกมาจากกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการร่วมมือกับทางหอการค้าไทยจีนเพื่อที่ได้ให้มีการจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลต่างๆโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Application tiktok   กลับ Application douyin  ซึ่ง 

ซึ่งเป็น ที่โด่งดังของโดยจะมีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของเมืองไทยเพื่อให้ต่างประเทศได้ชมเพื่อที่จะได้เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่าได้แล้ว สำหรับการจัดงานครั้งแรกจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 เดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคมนี้

โดยจะเป็นการจัดงานเทศกาลไลฟ์สตรีม Thailand x  tiktok ซึ่งเป็นยังไงก็จะมีการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยมาแสดงไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือการแสดงดนตรีไทย  , ละครไทย จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเชิญเหล่าดาราของไทยที่มีชื่อเสียงที่ประเทศจีน

ให้มาช่วยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหวังที่จะให้คนจีนที่รู้จักดาราเหล่านั้นได้เข้ามาดูและอยากที่จะมาเที่ยวเมืองไทยตามที่ดาราที่ตัวเองชื่นชอบนั้นเชิญชวนสำหรับกิจกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นคงจะต้องมีการทำผ่าน application ไปก่อนเพราะตอนนี้แต่ละประเทศนั้นยังไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศกันได้

ดังนั้นในตอนนี้ก็คือจะเป็นการแค่นำเสนอว่าประเทศไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่หลังจากที่หมดช่วงไวรัสโคโรน่าไปแล้วเมื่อชาวต่างชาติอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็จะได้มีตัวเลือกว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากแค่ไหนโดยตอนนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยนั้นดูดีในสายตาของนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นเองซึ่งในอนาคตหากมีการเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาจริงๆก็หวังว่ารายได้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามานั้นก็จะมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศจีนเป็นหลักที่กลุ่มคนเหล่านี้มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศและนำเงินไปซื้อของในประเทศนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศที่พวกเขาไปท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมาก

       นอกจาก Application ติ๊กต๊อกแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีแผนการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยผ่านทางแอพพลิเคชั่น douyin  โดยจะมีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของประเพณี    ภาพยนตร์    เทศกาล  และอาหารรวมถึงมวยไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้

คือสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดชาวจีนได้เข้ามาเห็นข้อมูลที่ทางประเทศไทยได้มีการนำเสนอให้อย่างนี้เชื่อว่าในอีกไม่นานการท่องเที่ยวของเมืองไทยก็จะกลับมาเฟื่องฟูเหมือนเดิมแน่นอน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame สูตร
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